

# เอกสารข้อมูลการสำรวจ สำนะโนประชากรการพัฒนาวัยเริ่มพัฒนาของ ออสเตรเลีย (AEDC)

## การเก็บรวบรวม การปกป้องและการใช้ข้อมูล AEDC

### ข้อมูลอะไรที่เก็บรวบรวม?

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเป็นส่วนหนึ่งของ AEDC จะรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุตรของท่าน รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ภูมิภาค ทางวัฒนธรรมและภาษา และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขา ข้อมูลนี้อาจนำมาจากบันทึกของโรงเรียน เพื่อช่วยครูในการกรอก AEDC

ในการกรอก AEDC ครูอาจต้องได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษา ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพนักงานหรือคณาจารย์ของโรงเรียน ที่จะช่วยให้เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของชนชาติแรก

### ข้อมูล AEDC ได้รับการจัดการอย่างไร?

AEDC ได้รับการจัดการตามหลักการความเป็นส่วนตัวของ ออสเตรเลีย (Australian Privacy Principles (APPs)) APPs ควบคุมการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยและการจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลโดยหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และองค์กรภาค เอกชนบางแห่ง และเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ส่วนตัวปี 1998 (Privacy Act 1998 (Cth))

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุตรของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของ AEDC กับข้อมูลขององค์กรอื่น เช่น หน่วยงานด้าน สุขภาพซึ่งจัดเก็บเป็นความลับ ผลลัพธ์ AEDC ของบุตรท่านจะถูก แยกออกจากข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และไม่มีใครสามารถเข้าถึงสอง อย่างพร้อมกันได้

จะไม่มีกรารายงานผลลัพธ์ AEDC สำหรับเด็กเป็นรายบุคคล และข้อมูล AEDC ที่เผยแพร่ทั้งหมดจะไม่เผยแพร่ชื่อ ซึ่งหมายความว่าชื่อ อายุ ที่อยู่ และข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นๆ จะถูกลบออกก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูล

ท่านสามารถดูวิธีการเก็บและเสนอข้อมูลได้ที่ [www.aedc.gov.au/data](http://www.aedc.gov.au/data) ข้อมูลจากการรวบรวมปี 2024 จะนำเสนอในลักษณะ เดียวกัน

### ข้อมูล AEDC ถูกแบ่งกับใครและแบ่งอย่างไร?

#### โรงเรียน

โรงเรียนที่มีสิทธิ์จะได้รับผล AEDC ในรูปแบบประวัติของโรงเรียน ข้อมูลโดยรวมของโรงเรียนไม่รายงานผล AEDC ใดๆเกี่ยวกับ เด็กแต่ละคน

โรงเรียนอาจแบ่งข้อมูลโดยรวมของตนกับองค์กรหรือบุคคลที่เป็น ความลับเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการสนับสนุนเด็กให้ดีขึ้น แต่ไม่ สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กเพิ่มเติม โรงเรียนที่นักเรียนเข้าร่วม AEDC น้อยกว่าหกคนจะไม่ได้รับข้อมูล โดยรวมของโรงเรียน

#### รัฐบาลและแผนกของโรงเรียนที่มีความสำคัญ

หน่วยงานของรัฐและเขตปกครอง และแผนกสำคัญของโรงเรียน คาทอลิกและโรงเรียนเอกชนจะได้รับข้อมูลที่ระบุตัวตนของ นักเรียนแต่ละคนในโรงเรียนของตน

#### หน่วยงานบูรณาการและหน่วยเชื่อมโยงข้อมูล

หน่วยงานที่ได้รับเลือกจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่เข้า ร่วมใน AEDC เพื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์ AEDC กับข้อมูลอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโลกที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งอาจได้รับ ผลลัพธ์ AEDC ที่ไม่ระบุตัวตนด้วย หน่วยงานเหล่านี้รวมถึงหน่วยงานคอม มอนเวลท์ หน่วยงานรัฐและเขตปกครองตนเอง มหาวิทยาลัยและ สถาบันวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ามีระบบความปลอดภัยเพียงพอที่จะ ปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก

#### นักวิจัย

นักวิจัยสามารถขอข้อมูล AEDC ที่ไม่ระบุตัวตน และข้อมูล AEDC ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นเพื่อได้คำตอบในการวิจัย ตัวอย่างของ การที่นักวิจัยใช้ข้อมูล AEDC ดูได้ที่ <https://www.aedc.gov.au/snapshots>

ข้อมูล AEDC ที่ไม่ระบุตัวตนแบ่งใช้กับสถาบันวิจัยที่มีส่วนร่วม กับ โครงการ AEDC ด้วย ในบางกรณีอาจมีการให้ข้อมูลที่ระบุตัว ตนแก่สถาบันวิจัยในต่างประเทศ

#### หน่วยงานจัดการข้อมูล AEDC

ข้อมูลส่วนบุคคลและผลลัพธ์ AEDC ที่ไม่ระบุตัวตน ถูกเก็บและ จัดการในนามของกระทรวงศึกษาธิการรัฐบาลออสเตรเลียโดย หน่วยงานจัดการข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้ง หน่วยงานจัดการข้อมูล AEDC ได้รับเลือกอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล AEDC ได้รับการจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด หน่วยงานจัดการ ข้อมูล AEDC ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยสังคม